

ปูดเขียนพันกรม. พปชร.แยกย้ายปชป.

คือแพ่งคุณไม่ได้ ผ่าซีก-แยกส่วน พท.บุรีรัมย์เอาผิด ยุบพรรคแก้กฎหมาย คว้นหลงสภาล่มซ้ำซาก “บักรัฐบาล” คุณ ปชป.คือ แพ่ง คุณกันเองไม่ได้ ทั้งยัง ไม่มีมาตรการ ★ มีต่อหน้า 10

ปูดเขียนพันกรม. ★ ต่อจากหน้า 1
ลงโทษปล่อยให้ออกมาจาก รัฐบาลไม่หยุดรุนแรง
คลื่นเดิมที่ทำงานไม่เข้าขาอีกหาอะเรียมลวยแพ
พันรัฐบาล แยกส่วนลงเหลือไว้เพียงปีก กปปส.
ใกล้ซึก “เทพเทือก” พร้อมเจตนาเดิมตั้งเสียง “กูเห่า”
ฝ่ายค้านเสียงลงมติขอร้องรัฐบาล แยกมากรการ
แรกกรบเก้าอี้ รมต. ตัวให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไทร
คมข. 3 ปี 63 ปรับ ครม. สลับพรรคเข้า-ออก อาจ
ได้เห็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเกิดขึ้น บางพรรคที่ประกาศ
ไม่เผาตัวร่วมทำงานกับเพื่อนบ้านเมือง ส่วนพวก
ไม่หวังดังจะหันสมาไฟไป “ทุกอิเหน่” รอจัดเจนเปิด
คิดตั้ง สม.ร่วมรัฐบาล “วิรัช” มันใจวาระตั้ง กมธ.
รธน. รัฐบาลไปทางเดียวกัน ไร้ปัญหา “เทพไท” ยึดอก
โหวตลายจุดการตั้ง ขึ้นธรรมนูญแจงเงื่อนไขขยกมือ
ให้รัฐบาล พท. สับ พปชร. แกล้งโง่กรล “กูเห่า”
บู๊จัดหลักฐานแจ้งชื่อตัวร้องยุบพรรค แยกข้างกันไซร์
ฟ้าล้อมมีจุดเสียงฝ่ายค้าน

สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ “กูเห่า” มี ส.ส.
จากพรรคร่วมฝ่ายค้านมาโหวตเป็นองค์ประชุมให้
ฝ่ายรัฐบาลนับ 10 คน โดยพรรคเศรษฐกิจใหม่มา

กันเกือบยกพรรค ส่งสัญญาณพลิกขั้วมาร่วมรัฐบาล
ขณะที่แกนนำรัฐบาลก็อ้าแขนพร้อมต้อนรับเต็มที่
ขณะที่ปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลยังคงคุกรุ่น
กระเสาะขั้วความไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์ชักเริ่ม
หนาหู จนอาจมีปฏิบัติการบางอย่าง

“บักรัฐบาล” คุณ ปชป. คุณกันเองไม่ได้
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค
หลังประชารัฐว่า ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร
ลงมติไม่ส่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิชาสามัญศึกษา
ผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.
ลงมติ 44 ไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ปรากฏว่ามี 10 เสียง
ส.ส. ฝ่ายค้าน มาช่วยเป็นองค์ประชุม แต่ขณะที่ 6
ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เห็นสวนทางกับรัฐบาลให้
สั่ง กมธ. ชุดดังกล่าว และยังลงมติยืนยันตามเดิม
4 ราย ประกอบด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นาย
เทพไท เสนพงศ์ นายเมธิต วิดัลเศรษฐ์ และนาย
อันวาร์ สาและ ส่วนอีก 2 รายคือ นางกัญจวรรณ
ลันเตียร ส.ส. พังงา และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ส.ส. ลาก ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมแต่ไม่ออกเสียง
ลงมติ นับได้สร้างความไม่พอใจให้กับแกนนำระดับสูง
ของรัฐบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ทำหับกับแกนนำ
พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ
พรรค ให้ควบคุมการลงมติของลูกพรรคแล้ว ทั้งใน
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในช่วง
งานเลี้ยงสังสรรค์พรรคร่วมรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.
พร้อมระบุว่าหากไม่สามารถควบคุม ส.ส. รัฐบาลได้
อาจจำเป็นต้องปรับ ครม. หรือยุบสภาฯ

เสียงผ่าซีกแยกส่วนลวยแพพัน กรม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อปรากฏว่า ทางพรรค
ประชาธิปัตย์ยังไม่สามารถควบคุม ส.ส. ในสังกัดได้
และไม่มีการทำอะไรว่าจะมีมาตรการลงโทษใดๆออกมา
ทั้งยังปล่อยให้ ส.ส. และผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์

แสดงความเห็นใจมติรัฐบาลบ่อยครั้ง ที่สำคัญการ
ทำงานของรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมา
ไม่เข้าขาและมีปัญหาทับพรรคร่วมรัฐบาลหลายกรณี
ทั้งในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจ รวมไปถึงกรณี
การแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร จึงเริ่มมีความ
เห็นท้อถอยของแกนนำระดับสูงในรัฐบาล ในกา
ปรับพรรคประชาธิปัตย์ออกจากรัฐบาล ที่คาดว่า
จะมีขึ้นในช่วงต้นปี 63 หรือภายหลังการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ โดยเชื่อว่าถ้าปรับพรรคประชาธิปัตย์
ออกจากรัฐบาล จะยังมี ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์
ส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 30 คนอยู่ร่วมรัฐบาล ส.ส.
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี
ให้ร่วมรัฐบาลกับพรรคหลังประชารัฐตั้งแต่ต้น

จัดเก้าอี้รมต.ตั้ง “กูเห่า” ฝ่ายค้านเสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแก้ปัญหา
“ไม่” ให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เสียงที่อาจ
หายไป 20-30 เสียงนั้นจะทดแทนด้วยเสียงของ ส.ส.
บางส่วน ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคอนาคตใหม่
พรรคประชาชาติ และพรรคเพื่อชาติ รวมแล้วราว
10 เสียง ขณะเดียวกันมีการประสานระหว่างแกนนำ
พรรคหลังประชารัฐ ไปยังผู้บริหารระดับสูงของพรรค
เพื่อไทยที่มีความคุ้นเคยกัน เพื่อหาหนทางให้นำ
ส.ส. จำนวนหนึ่งราว 20-30 เสียง ทั้งที่มีการดูแล
หรือฝากเลี้ยงไว้อยู่แล้ว รวมกับบางส่วนของพรรค
กระแสต่อต้านในพื้นที่ ให้เข้ามาแทนที่เสียงของพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ขาดหายไป โดยเบื้องต้นคาดว่า
จะมีการเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ ส่วนตำแหน่งที่จะเข้ามาร่วมกับรัฐบาล โดยปรับลด
ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ออกไป นอกจากนี้
ในอนาคตอาจจะมี ส.ส. เพื่อไทยเข้ามาช่วยงานรัฐบาล
เพิ่มมากขึ้น หากยังประสบปัญหาความไม่เข้าขา
กันของพรรคหลังประชารัฐ กับพรรคประชาธิปัตย์
รวมทั้งพรรคมุขไทย โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย

ได้นำประเด็นดังกล่าวไปหารือและขอความเห็นชอบจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ฮ่องกง เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

โทร คมข.ชี้ปี 63 ปรับครม.สลับพรรค

นายวรินทร์ บัววีร์ธนเลิศ หรือโทรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) กล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลลา โหม หลังจากนี้ว่า ในทางโหราศาสตร์รัฐบาลชุดนี้ยังมีน้ำหนักและชาติบ้านเมืองต่อไปอีกยาวยังไม่หมดหน้ำที่ รัฐบาลยังอยู่ได้ ปัญหาว่านายในรัฐบาลขณะนี้เป็นเรื่องปกติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติปี 63 และ 3 ปีข้างหน้าก็ต่อไปหน้าที่ยังไม่หมด ปัญหาบ้านเมืองยังไม่ได้ถูกแก้ไขจนบอก ว่าปรับแก้หรือไปไม่ได้ ขอให้รอต่อไป และในปี 2563 ยืนยันจะมีการปรับ ครม.แน่นอน ช่วงหลังปีใหม่ 3-6 เดือน อย่างที่เคยกล่าวไว้กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองที่หมดหน้าที่ยังทำงานเป็นรัฐบาลจะออกไปและกลุ่มใหม่ พรรคการเมืองใหม่เข้ามา รัฐมนตรีบางคณะสลับสับเปลี่ยน

จับมือกับพรรคเคยล้มไม่ร่วมสังฆกรรม

นายวรินทร์กล่าวว่า จะมีกลุ่มการเมืองในประเทศชาติเข้ามาร่วมมือกับพรรคฝ่ายตรงข้ามที่ถึงเห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก็จะเข้ามาเมื่อถามว่า พรรคการเมืองฝั่งตรงข้าม รวมถึงพรรคที่ทุกคนมองว่าไม่สามารถร่วมงานกันด้วยหรือไม่ นายวรินทร์ตอบว่า มีโอกาสบอกเลยพรรคการเมืองบางพรรคที่เลยประกาศว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมแต่พอถึงเวลาจะหันหน้าพูดคุยจับมือกันเพื่อชาติบ้านเมือง จัดสรรผู้คนมาร่วมกันไปตอนนี้อยู่แล้วเวลาเดินร่วมกันต้องรอให้ถึงเวลา ซึ่งถ้ารัฐบาลแห่งชาติแต่ที่ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติเลยที่เดียวขอให้รอดูสิ่งที่ตนพูดจะปรากฏขึ้น แล้วบ้านเมืองจะเดินไปได้ด้วยดี

ขอให้จับตาพวกไม่หวังดีฟื้นฟูสภาพ

โทร คมข.กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ชาติบ้านเมืองจะเป็นปีกแผ่นมั่นคง ปัญหาเศรษฐกิจได้รับการแก้ไข ไม่ต้องกังวล ขณะนี้รัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจ ถ้าถึงแก้ไข แต่ขอให้เข้าใจเราไม่ได้มีปัญหาประเทศ หัวโลกเผชิญปัญหาหมด อยากรบ ส.ส.และพรรคการเมืองต่างๆประชาชนแล้วเข้ามาเพื่อทำงานร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันหรือแสวงหาผลประโยชน์ วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ผู้ใดตั้งใจ

ทำให้ชาติบ้านเมือง และให้เห็นแนวทางกลุ่มพยายามตีรวนหาเหตุอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาอำนาจที่ตนเองต้องการ เมื่อไม่ได้ก็มาตีรวนสร้างวามวุ่นวายในรัฐบาลผู้ใดที่ขึ้นมาด้วยเหตุเหล่านี้ย่อมไปเสียอีก เพราะมาสร้างแต่ปัญหาทั้งที่ชาติบ้านเมืองควรขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีลองคิดวิเคราะห์ดูจะเห็นได้ว่าไม่สร้างสรรคก็คอยแต่จะไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ ความจริงเขาร่างมาเพื่อประชาชนแล้ว มีแต่กลุ่มที่เสียผลประโยชน์คอยล้มล้างปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรก็ตามกลุ่มต่างๆที่มีปัญหาเมื่อถึงเวลาจะจางหายไป โดยบางกลุ่ม ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางคนทั้งหมดนี้ที่ไปเลย ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจะเห็นสภาพไป ผู้ที่เลยสร้างกรรมให้กับชาติบ้านเมืองจะรับกรรมไป

“พุทธพิงษ์” รอดคดีถึง “สม.” ร่วม รบ.

นายพุทธพิงษ์ ปุณณกันต์ รว.มติชนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเทียบเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมรัฐบาล ภายหลังจากนายบุญ สิวาภิวัณย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ระบุว่าอยู่ผู้ใหญ่ของรัฐบาลชวนไปร่วมงานและเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันไปถึงเรื่องนั้น เพียงแต่พูดคุยกันให้เข้ามาช่วยแสดงตนเพื่อรักษาสถาบันประมุขและโหวตสนับสนุนให้ ส่วนตัวมองว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีจุดยืนและหลักการการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งจะสนับสนุนงานในสภาผู้แทนราษฎรให้เห็นหน้าขออย่าว่าไม่ได้มีการเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยนถึงขั้นเสนอตำแหน่งต่างๆไป อีกทั้งตนไม่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เจรจา และนายกรัฐมนตรียังคงยังไม่ได้อนุญาตใครเข้ามาดูแลเรื่องนี้ระดับผู้ใหญ่ต้องพูดคุยกัน ทั้งในเรื่องของความเหมาะสมและการทำงานร่วมกัน

รับต้องคุยกันในพรรคร่วมมากขึ้น

นายพุทธพิงษ์ยังกล่าวถึงการประสานงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขณะนี้การประสานงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยดี ไม่น่าจะติดขัดปัญหาใด เช่นเดียวกับการประชุมสภา ซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติด่วน เรื่องตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560

คาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอนนี้อยู่พยายามพูดคุยให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้นำพรรคร่วมรัฐบาล ในภาพรวมยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการทำงานร่วมกันดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น ส่วนตัวประธาน กมธ.ยืนยันตกลงกันได้ไม่มีปัญหา เบื้องต้นได้คุยกันแล้วและในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 9 ธ.ค. ต้องคุยกันให้จบ คิดว่าผู้ที่นั่งตำแหน่งดังกล่าวต้องมาจากพรรคพลังประชารัฐ

เชื่อดัง กมธ.แก้ รธน.ไม่แตกแถว

นายวิรัช รัตนเศรษฐ วิปรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 11 ธ.ค. จะมีมีการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า คาดว่าจะไปในทิศทางเดียวกัน การอภิปรายและการโหวตตั้ง กมธ.จะเป็นไปโดยไร้ปัญหา แต่การอภิปรายคงไม่จบภายในวันเดียวเฉพาะคนที่เสนอ โดยนายปิยนุศร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ก็หมดเวลาแล้ว ยังไม่ทันถึงคิวอภิปรายคนอื่นฯ โดยทางฝ่ายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐมีผู้อภิปรายราว 8-9 คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มี 5-6 คน ยืนยันว่าทางเราไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนการรักษาสถาบันประมุข หรือมาตรการดำเนินการกับผู้โหวตสวนมติวิปรัฐบาล เป็นเรื่องพรรคร่วมที่ต้องไปพูดคุยกัน

คาดรายชื่อ 49 คนครบหมดแล้ว

นายวิรัชกล่าวถึงความคืบหน้าของสัดส่วน กมธ. รวม 49 คน ว่า คาดว่าแต่ละพรรคได้รายชื่อในสัดส่วนของตนเองครบถ้วนแล้ว ทุกพรรคได้คัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม แต่ในขณะที่ยังไม่มีพรรคใดส่งรายชื่อมาที่ตน ขณะที่ตำแหน่งประธาน กมธ.ก็มีการพูดคุยกันในวิปรัฐบาล จะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหน ยังไม่ได้จำกัด อยู่ที่ทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเหมาะสม ไม่ใช่เฉพาะในพรรคพลังประชารัฐ แต่ย้ำว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณา

ปิด “บิกตู” แลกประโยชน์เพื่ออยู่รอด

นายธนกร วัจนบุญคุณชะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ถูกหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบ.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.กมลลา โหมใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลว่า ยืนยัน พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลอยู่รอดได้อยู่แล้วเพราะเรายึดประโยชน์ของ

ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก พรรคที่ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลนั้น น่าจะเป็นพรรคการเมืองที่กฎหมายรัฐธรรมนูญใช้หรือไม่ เพราะหากผลสุดท้ายพรรคก็ยังอยู่มาตามแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจ จึงอยากเตือนความจำกฎหมายศุภราชรัตน์ว่าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์มีตามกลไกประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง อย่างผูกขาดความเป็นประชาธิปไตยไว้แก่พรรคตัวเองพรรคเดียว รัฐบาลเหิงบริหารงานมา 4 เดือนกว่าด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ออกมาเวลาให้ พล.อ.ประยุทธ์ทำงานก่อน เหล่าเรื่องความขัดแย้งลงบ้าง ประเทศสงบเข้ามาบ้างแล้ว

ยื่นไม่ล้มสัญญาค่าแรง 425 บาท

น.ส.ทิพานัน สิริกันทะ รองโฆษกพรรคพลังประชาชนรัฐ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาททั่วประเทศให้มิตผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.63 โดยฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลลอกกลางช่วงหาเสียงประกาศจะขึ้นค่าแรง 425 บาทว่าการปรับค่าแรงขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศถึงจะขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่เป็นผลดีแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่ตรงจุด และเป็นรูปธรรมที่สุด หรือเรียกว่า “ประชาธิปไตยกินได้” ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงถึง 425 บาท นโยบายที่พรรคพลังประชาชนรัฐประกาศไว้ตอนหาเสียง ยืนยันมาตลอดว่าจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ได้ล้มสัญญาประชาคมเพราะถ้าปรับทันทีหรือปรับรอบคอบผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ผลเสียจะตกอยู่ที่แรงงานเองพรรคพลังประชาชนรัฐเรียนรู้จากบทเรียนในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ประกาศขึ้นค่าแรง 300 บาทแล้ว ทำให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเพิ่มขึ้นถึง 70% ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก

“เทพไท” ย้ำปมโหวดคดีมันอุดมการณ์

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ถึงการจัดตั้งใจกรมวิสามัญคดีคดีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา 44 ว่าได้จัดตั้งใจบนพื้นฐานอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ตั้งและได้ลงมติเพราะเป็นเจตจำนงของพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.ของพรรคเป็นผู้เสนอ และตนก็ได้อภิปรายแสดงจุดยืนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

อย่างชัดเจนแล้ว ส่วนตัวเคารพสิทธิพรรคและมติวิปรัฐบาลมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถทรยศต่ออุดมการณ์ของพรรคได้ จึงได้ตัดสินใจลงมติสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญคดีนี้ขึ้นมา

โอรัฐบาลทำตามจะยกมือโหวตให้

“สำหรับเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาลขอ ข้อเสนอได้สนับสนุนและติดตามการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอด เช่น 1.เรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลได้ทำสำเร็จแล้วจึงได้ไปติดตามเงื่อนไขและนโยบายพรรคเพื่ออย่างชัดเจน 2.เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเข้าวาระการประชุมสภาในวันที่ ๓๐ ธ.ค.นี้ เมื่อต้นเดือนเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว 3.เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องตรวจสอบและรื้อฟื้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนว่ามีใบเสร็จ พยานหลักฐาน หรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใดมีการทุจริตประพฤติมิชอบบ้างหรือไม่ ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในที่ประชุม ส.ส. ของพรรคก่อนลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีผู้ใดหรือไม่ ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้รับการราชการแผ่นดินได้ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ครบทั้ง 3 ข้อ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนก็พร้อมที่จะลงมติและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จนครบวาระอย่างแน่นอน” นายเทพไทกล่าว

พท.วอนอย่าแก้งโง่เรื่องชื่อ “กูเห่า”

ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายชนกร วัฒนกุลชชะ โฆษกพรรคพลังประชาชน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย มีมติไปลงเรื่องรัฐบาลชื่อกูเห่าเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้รัฐบาลว่า อยากถามนายชนกรว่าโทรศัพท์มือถือเดิมเงินอินเตอร์เน็ตหรือยัง ถึงแม้เคยเข้ากูเกิ้ลก็กลัวว่ารัฐบาลชื่อกูเห่าขอไว้รับเดิมเงินเน็ตจะได้รู้ว่กลไปทยเกือบทั้งประเทศคิดอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้ มีใครบ้างไม่เชื่อว่ารัฐบาลแลกผลประโยชน์พยายามชื่อกูเห่า อย่าปิดมือนั่งที่กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้องขอให้หากระจกมาส่งดูพรรคตัวเอง ที่ทำนามีภาพโง่งจากที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ก่อนหน้านี้ประกาศ

เป็นฝ่ายค้านอิสระค่าผู้ว่ารัฐบาลแต่พอไปกินข้าวกันคืนเดียว กลับกอดคอกันกลม และยังมีข่าวรัฐมนตรีถูกสั่งให้สละตนบายด์วันประชุมสภามาแสดงตนเป็นองค์ประชุม เท่าที่ทราบสัปดาห์ที่แล้วสภาทั่วโลกหัวเราะรัฐบาลไทยจนเป็นขำ ขอให้ทั่วโลกของรัฐสภาไทยไทยไทย

ขู้งัดหลักฐานฟ้องยุบพรรค พปชร.

นายอนุสรณ์ สิริกันทะ รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงปรมาภิไธยเป็นมติขู้งัดหลักฐานฟ้องยุบพรรค พปชร. และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคดีอาญาของผู้ต้องหาที่ฟ้องร้องพรรค พปชร. และกรรมการบริหารพรรค พปชร. ตามมาตรา 44 ประชาชนที่ติดตามการเมืองย่อมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจว่าการเมืองค่ายประชาธิปไตยจะยกมือโหวตให้รัฐบาลร่างทรง พปชร. พรรคพลังประชาชนรัฐไม่ต้องเสียเวลาแก้ต่างเรื่องนี้ เพราะคนไม่เชื่อ มีข่าวว่ามีมีการซื้อขายตรงจากแกนนำกลุ่มสามมิตรคุยกับกูเห่าในวงเลี้ยงแห่งหนึ่ง หากเป็นความจริงและมีหลักฐานเพียงพออาจนำไปสู่การยื่นคำร้องให้ยุบพรรคพลังประชาชนรัฐได้อย่างหนึ่งว่าการใช้บริการกูเห่าจะต่อลมหายใจรัฐบาลร่างทรงเผด็จการได้ครบตามเพราะประชาชนสิ้นศรัทธาสื่อรัฐบาลแล้ว

แฉแข่งกันลือบปี่โซ่เพาวอร์

นายอนุสรณ์ เจริญสะดวก โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ายืนยันว่าคุณหญิงสุรดาธนีไม่ได้โดน โนไปเองกรณีขู่ลงมติเรื่องการแจกจ่าย ส.ส.กูเห่าเพื่อเพิ่มเสียงไม่ให้แตกฝ่าย เพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปในวงการเมืองและสื่อมวลชนถึงพฤติกรรมการเมืองที่แก๊งค์ของฝ่ายรัฐบาลครั้งนี้ โดยเฉพาะการพยายามโทรศัพท์ลือบปี่ ส.ส.ฝ่ายค้านของแกนนำรัฐบาลบางกลุ่มกลางวงเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลก่อนวันลงมติว่าผู้ติดตามตั้งกรมวิสามัญคดีศึกษามาตรา 44 เพื่อโซ่เพาวอร์แข่งกันเองในพรรคร่วมรัฐบาล อย่านึกว่าคนภายนอกจะไม่รู้ เพราะฝ่ายตัวเองมีสายข่าวอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกัน อย่างไรก็ตามอย่าหวังว่าการใช้บริการกูเห่าจะต่อลมหายใจรัฐบาลจนอยู่ครบหมอนได้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่หมดศรัทธาสื่อรัฐบาลไปนานแล้ว โดยเฉพาะการไม่รักษาภาพชุดตามที่ได้น่าเสียเอาไว้ เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 425 บาท ที่ปรับได้แค่ 5-6 บาท ถือเป็น

โมฆะบุรุษที่ซื้อตั๋วไม่ได้ ต่อให้มีเงินห้าสิบล้าน 100 ล้าน ก็คงช่วยอะไรไม่ได้

ผวาถูกตั้ง กมธ.สแกนมาตรา 44

นายอนุสรณ์ทำถ้อยแถลงว่า ส่วนสาเหตุที่ พล.อ. ประยุทธ์ยอมไม่ได้ที่จะให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา มาตรา 44 ถึงขนาดยอมให้บริการ ส.ส.ม.ทำก่อน เวลาอันควร เพราะกลัวการถูกเรียกไปชี้แจงหรือ ตอบคำถามกับคณะ กมธ. เรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ กัดสุดคือการใช้มาตรา 44 สั่งปิดเมืองทองอีกรา จนเป็นที่มาของการฟ้องร้องระหว่างเหมืองทองกับ รัฐบาล อาจเสียค่าไถ่กว่า 30,000 ล้านบาท จนถึงวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยประกาศเหตุผลเรื่องนั้นออกจาก ชุดปลอมใจ กรม.ว่าจะรับผิดชอบเพียงคนเดียว แต่ไม่เคยพูดว่าจะรับผิดชอบอย่างไร

เขี้ยรัฐอยู่ในภาวะจำยอมพรรคเล็ก

นายยุทธ บุญตัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวไว้ว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤตการณ์การเมือง และเศรษฐกิจ เกิดปรากฏการณ์พรรคเล็กมีอำนาจ ต่อรอง มีมูลค่าทางการเมืองสูง เป็นผลจากรัฐบาล ผสมที่อ่อนแอ อย่างลึบว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นทหาร ไม่ใช่เขี้ยนักการเมือง จึงขาดประสบการณ์ ไม่สามารถ บริหารจัดการความต้องการพรรคร่วมรัฐบาลได้ ลงตัว จึงเห็นปรากฏการณ์ต่อรองทั้งก่อนและหลัง จัดตั้งรัฐบาล สามด้วยการโหวตสวนของพรรคร่วม รัฐบาล ขณะนี้รัฐบาลตกอยู่ในสภาวะจำใจยอมต่อ พรรคเล็ก อะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอม ขณะที่พรรคเล็ก อยู่ในภาวะจำใจตาม ต่อให้เสียอุดมการณ์จุดยืน ทางการเมืองก็ลงถอยไม่ได้ ผู้เป็นฝ่ายรัฐบาล มีตำแหน่งจะลดลง ดึงขึ้นต่อจากที่ไปหากรัฐบาล เป็นรัฐบาลเสียงปรมาณู คงไม่มีหลักประกันทำให้ รัฐบาลเดินหน้าบริหารประเทศได้จนครบวาระ คง ได้เห็นอภิมนตรีงานานงูเห่ายุคใหม่ที่มีรูปแบบและ วิธีการแตกต่างจากอดีตแน่นอน

ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 6 เดือนฝ่ายค้าน

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค เพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. โทศณ์เผ่าทุกระบุน 6 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคย ทำอะไรให้ประชาชน นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและ แทรกแซงรัฐธรรมนูญว่า ส.ว.คนดังกล่าวไม่เข้าใจโครงสร้าง การเมือง ไม่เข้าใจหน้าที่แต่ละฝ่าย ไม่ดูตัวเองและ ไม่เข้าใจบริบทโลก มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อครอบงำ ครอบงำโดยไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากประชาชน ฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเสนอแนะรัฐบาล

ผ่านกลไกสภาฯ แล้วหน้าทีบริหารโดยตรงเป็นของ รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านทำงานช่วยรัฐบาล หลายเรื่อง และตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนเร็วๆนี้แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดให้ต้องแถลง แต่ฝ่ายค้านจะแถลงด้วยจิตสำนึกของการรับใช้ ประชาชน สังคมจะได้เปรียบเทียบว่าใครทำประโยชน์ ให้ประชาชนมากกว่ากัน เรื่องนี้เชื่อว่าไม่อยู่ใน สำนึกของ ส.ว. ออกไปจนถึง ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ง และกระบวนการได้มาที่ไว้มารฐาน ก็คือภาพ อภิสิทธิ์ของประเทศไทย การหันหลังกลับตาปป้อง รัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูกผิด ทำให้ความเชื่อมั่น ในรัฐบาลลดลงในสายตาโลก เป็นอุปสรรคต่อ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศการแทรกแซงรัฐธรรมนูญเพื่อ ขจัดภาพอภิสิทธิ์ชนเหล่านี้ จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือ เป็นหน้าที่ที่ต้องทำควบคู่ไปกับการกิจอื่นตามบทบาท หน้าที่ฝ่ายค้าน

“สุธาธิ์ตัน” อ้อนคนขอนแก่นเลือก พท.

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น คุณหญิงสุธาธิ์ตัน เกตุราพันธ์ ประธาน ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เดินทางไปช่วยหาเสียง ให้นายธนิศ มาสีพิทักษ์ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 คุณหญิง สุธาธิ์ตันชี้แจงที่ปราศรัยระบุว่า ที่ผ่านมากฎกติกา ที่บิดเบือนกลไกต่างๆทำให้พรรคที่ได้เสียงอันดับ 1 ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ เมื่อเสียงในสภาไม่พอจึง คอยมาลวงเฉพาะฟาร์มมูเท่านั้นแต่ขอให้อันใจว่านาย ธนิศจะเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนจะไม่เป็นมูเท่านั้นนอน เสียงของนายธนิศจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงให้พรรค เพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ในอนาคต เพราะ มันเสียง ฝ่ายค้านและรัฐบาลใกล้เคียง หากเลือกเบอร์อื่นจะไป สัมผัสคนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็น นายกรัฐมนตรีไปยกมือให้ชื่อเรือดน้ำ แต่ถ้าเลือก นายธนิศจะเข้าไปให้คนเล็กชื่อเรือดน้ำจะเรียกห้อง โยทวามันได้ค่าชดเชยด้วยแล้วน้ำท่วมครั้งนี้เป็นโอกาส ที่ประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะเอาเศรษฐกิจความเป็นอยู่ แบบปัจจุบัน หรือจะเปลี่ยนแปลงจินตนาการสู่ความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนสมัยรัฐบาลของอดีตนายกฯ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ตรงที่ว่ามีการให้เงินให้ทองตั้งนั้น วันภาวดีรับขอให้ตัดสินใจเพราะผลประโยชน์ที่เข นามามาให้เป็นผลประโยชน์ชั่วคราว ถ้าพรรคได้รับ ชัยชนะจะมาขอข่าวกัน ขอท้าท้าท้าท้าท้า

“สนธิ์รัตน์” ขอบคุณ 4 เสียง สม.

นายสนธิ์รัตน์ สนธิ์จิรวงศ์ รว.พหลังงาน

ในฐานะเลขาธิการพรรคหลังประชารัฐ กล่าวถึงการ เลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 ธ.ค. ว่ารัฐบาลที่ได้ทำงานต่อเนื่องจะมีความสำคัญที่สุด ตอนนีรัฐบาลใหม่เข้ามาก็ต้องเจอปัญหาเดียวกัน คือ สงครามการค้า การแก้ปัญหาจึงต้องมีความ ต่อเนื่องของรัฐบาล เพื่อให้ได้ค่าเสียงที่ดังเป๊าะไว้ สิ่งที่เราค้างอยู่ไว้แล้วเสร็จ ถ้ารัฐบาลไม่ต่อเนื่อง มีรัฐบาลใหม่มาต้องเริ่มทำเรื่องใหม่ทั้งหมด จึงขอ บอกกับชาว อ.มัญจาคีรีว่าการเลือกตั้งเขต 7 ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเลือก ส.ส. แต่ประชาชนกำลังเลือกสิ่ง เพื่อช่วยรัฐบาลเพิ่มเติมเสียงในสภา และขอบคุณ ส.ส. ทั้ง 4 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ถนัดสมัยตนเองแนวทาง ของรัฐบาล แสดงว่าต้องการเห็นประเทศเดินหน้า ถือเป็นแนวทางการเมืองที่สำคัญในสถานการณ์ การเมืองปัจจุบัน

“วันชัย” เขี้ย “ธนาธร” ยื้อคดีเงินกู้

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต- ใหม่ ขอขยายเวลายื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ ให้เงินกู้ของนายธนาธรกับพรรคตัวเองต่อ กกต.ไป อีก 4 เดือน แต่ กกต.ไม่ยอมเป็น เป็นหลักเพื่อ ทำให้คดีช้าและนานที่สุด การที่ กกต.ไม่ยอม ด้ไม่ใช้การถ่วงถ่วงอย่างเต็มที่เพื่อพิชิตพิชิตเป็นเรื่อง ใ้แก่เห็นสินธุ มูเห็นนมไก่ ความจริงมีหลักฐานชัด อยู่แล้ว จะด้วยเอกสารหรือคำพูด แต่ให้เวลาส่ง เอกสารมาความชัดเจนเท่านั้น แม้ไม่ส่งหรือไม่ มีก็สามารถพิจารณาวินิจฉัยได้อยู่แล้ว การที่นาย ธนาธรขอขยายเวลาเป็นหลักคดีคงเกม เมื่อไม่ได้ ที่ต้องโยงขยายเป็นธรรมดา เพราะเป็นเครื่องหักการเมือง มีเงิน มีอำนาจ มีอิทธิพล จะเทียบชั่งเสียฟอร์ม นักการเมืองใหญ่ๆมีคดีหนักกันหลายคน แม้จะติดคุก อยู่บ้าง แต่ลากยาวตั้งเกมกับมาเป็นสิบๆปี คนรวย มีอำนาจ มีอิทธิพล เวลาผิดคดีจะพยายามทุกวิถีทาง ตั้งมารและไมมาร ให้คดีหลุดไป หรือลากให้ยาวนาน ที่สุด ถ้าจะติดคุกหรือถูกตัดสินคดี อย่างน้อยๆขอ ถอยหลังตั้งหลักไว้ก่อน จะได้หาช่องทางธรรมชาติ หลบหลีกหนีได้บ้าง

ร้อง ป.ป.ช.-สตง.ยึดสัญญาสร้างสภาฯ

วันเดียวกัน ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ร้องผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกัดค้านการต่อสัญญา สร้างอาคารรัฐสภาครั้งที่สี่ระบุว่า หลังจากต่อสัญญา

มา 3 ครั้ง รวม 1,482 วันจะครบกำหนดในวันที่ 15 ธ.ค.62 แต่สร้างเสร็จไม่ถึง 70% โดยบริษัท ชิโนไทยได้ทำหนังสือถึงสภาเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างเป็นครั้งที่ 4 ออกไปอีก 502 วัน แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรัฐสภาคือบริษัท ลานา วิจารณ์แล้ว ลดการขยายเวลาจาก 502 วัน เหลือ 382 วัน แต่การขอขยายเวลาดังกล่าวไม่น่าจะชอบ จึงถึงเวลาแล้วต้องเริ่มปรับรับจ้างวันละ 12.8 ล้านบาทไม่ให้ต่อสัญญาให้ที่สำคัญสภาต้องสั่งกรรมการสอบเลขาธิการสภาด้วยว่ามีการเอื้อประโยชน์ใครหรือไม่ อย่างไร เรื่อง่าท้ากันเป็นขบวนการหลายฝ่ายสมรู้กัน อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีการพูดถึงคือ พื้นที่สภา 400,000 กว่าตารางเมตร อาคารรัฐสภาใหม่ต้องมีจอตรงดง 2,000 คัน แต่ในการก่อสร้างสภาใหม่นี้ กลับมีจอตรงเพียงแค่ 800 คันเท่านั้น เชื่อว่าเมื่อสร้างสภาเสร็จต้องไปเช่าจอตรงเพิ่มเสียงประมาณอีก โครงการนี้เป็นโครงการที่ละเอะที่สุดจะนำเรื่องให้ฟ้องร้องต่อ ป.ป.ช.และ สตง.

“ชวน” ให้ฝ่ายก.ม.ดูขยายเวลาได้ใหม่

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวไว้ การจะต่อสัญญาหรือไม่ ต้องไปพิจารณาจากรายละเอียดและสอบถามข้าราชการประจำ ส่วนเหตุการณ์ส่อเกิดการทุจริตนั้น ยืนยันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนหลังจากนายวัชร เพชกรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามา มี 4-5 กรณี ประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นผู้ดูแลนักบริหารรับเหมา แต่เป็นเพียงผู้ติดตามในด้านต่างๆ ทั้งนี้ยอมรับว่าเกิดอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งการทำสัญญาการขนย้ายลิ้นการย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะต้องไปพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าหาขยายเวลาก่อสร้างไปแล้วกว่า 1,400 วันสมเหตุผลหรือไม่ เมื่อถามว่า นายวิชาสเรียกห้องให้มีการสั่งคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างว่าขยายสัญญาโดยใช้หลักฐานเท็จ นายชวนตอบว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์แล้ว ที่เกิดความล่าช้านั้นก็เพราะว่ามีข้อร้องเรียน 5-6 กรณี คณะกรรมการต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนตรวจสอบในประเด็นต่างๆ

โพลเผย กรม.5 อันดับประทับใจ

วันเดียวกัน “นิด้าโพล” สถาบันวิจัยลพัฒนา

บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” สำรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,278 คนสำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.21 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.กลาโหม อันดับ 2 ร้อยละ 23.40 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รว.สาธาณสุข อันดับ 3 ร้อยละ 18.00 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ อันดับ 4 ร้อยละ 17.37 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และอันดับ 5 ร้อยละ 16.59 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รว.พาณิชย์ เมื่อถามถึงความไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.20 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 42.33 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.กลาโหม อันดับ 3 ร้อยละ 38.66 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ อันดับ 4 ร้อยละ 38.34 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และอันดับ 5 ร้อยละ 34.98 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รว.พาณิชย์

☆ มีต่อหน้า 15

ปูดเซียพัน กรม. ☆ ต่อจากหน้า 10

ชื่นชมนักการเมืองทำตามสัญญา

ขณะที่ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,283 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 58.90 ชื่นชมนักการเมืองที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ชื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ร้อยละ 44.34 ชื่นชมนักการเมืองที่ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน และ ร้อยละ 33.74 ชื่นชมนักการเมืองที่ทุ่มเท เสียสละ เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ส่วนการทำหน้าที่ของนักการเมืองที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง ร้อยละ 40.04 ขาดเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง ร้อยละ 38.63 ไม่ทำงาน ตีแต่พุด ร้อยละ 32.48 ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนักการเมือง คือ ร้อยละ 42.92 อยากให้เป็นนักการเมืองที่ดี เป็น

แบบอย่างที่ดี ร้อยละ 39.32 ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 37.28 มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 18.30 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 18.81 เล่นเกมการเมืองช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย

ห้วง “วังโล่ง” ทำขัดแย้งบานปลาย

นายเนตตกรรณิศาผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ข้อกังวลของประชาชนกับ “วังโล่ง” ผ่าน “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” 1,162 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-7 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงข้อกังวลจะเกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงบานปลายเหมือนบางประเทศ เสริมถึงจุดลงไม่อีก จากกลุ่มเคลื่อนไหววังโล่ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.8 กังวล ในขณะที่ร้อยละ 37.2 ไม่กังวล เพราะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่คิดว่าจะมีใครเข้าเติมประเทศอีก รัฐบาลน่าจะควบคุมได้ อยู่ และคิดว่าไม่ทำอะไร เป็นสัน ส่วนผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” 9,825 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มเคลื่อนไหววังโล่งกำลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียลทั้งหมด 3,309,588 คนหรือสามล้านกว่าคน และมีคนที่สนใจเหตุถึงกลุ่มเคลื่อนไหววังโล่งในโลกโซเชียล 28,956 คน อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับเชิงลบมีอยู่ร้อยละ 56.7 ในขณะที่เสียงตอบรับเชิงบวกมีร้อยละ 43.3